

Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn)

Tuất thời, 15-6 Ất Tỵ (13-7-1965)

THỂ LIÊN TIÊN NỮ. Chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị lưỡng ban. Chị vâng lệnh báo đàn, các em thành tâm tiếp Từ Tôn ngự bút. Chị xin xuất ngoại hộ đàn.

TIẾP ĐIỂN

THI

*Muôn nhành sen trắng kết xe loan,
Đỡ gót tìm con chốn khổ nàn,
Giữa lúc biến thiên người khóc hại,
Trong cơn hỗn loạn vật điêu tàn.
Cứu đời cây đạo gãy nhân trí,
Lập đạo nhờ đời trái mật gan,
Con hỡi! Gái trai đồng nhiệm vụ,
Làm sao cõi tục hóa Thiên đàng.*

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU. Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con.

Giờ này, Mẹ đến trần gian trong cảnh mưa dầm gió lạnh, để nhận tấm nhiệt thành của các con sưởi lòng Mẹ được phần an ủi.

Hỡi các con! Vạn vật trong thế gian đều là do nơi đức háo sanh Tạo Hóa. Mẹ là Mẹ chung tất cả, không phải riêng một nơi nào, một giống dân tộc nào hay một nước nào; nhưng luật định thiên nhiên, Tam nguyên vận chuyển, đến thời kỳ phải dùng tiểu quốc để khai hội Niết Bàn, nên mượn Việt Nam ban truyền chánh đạo. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.

Đạo là một con đường sâu rộng của càn khôn vũ trụ, của vạn vật sanh linh, chẳng riêng một ngôi thứ nào, nhưng phải tùy thời đặt danh từ để lập đạo, là lẽ dĩ nhiên.

Các con! Mẹ nói trên đây là muốn cho các con hiểu từ chỗ rộng đến chỗ hẹp, từ chỗ lớn đến chỗ nhỏ, từ thế giới đến một quốc gia, từ nhân loại đến một dân tộc, thì tôn giáo Việt Nam cũng như các tôn giáo đã qua trong hai thời kỳ, cũng xây thành một đại môn Thiên đường, hầu rước các con về nơi Thượng giới, trở lại khối Linh Quang để từ từ buông ra, lập đời thượng cổ Thánh đức.

Trong thời kỳ thứ ba, các con vạn hạnh nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung, đã ra lãnh sứ mạng thể Thiên hành hóa, đem hạnh phúc đến cho nhơn loài, cứu cảnh tiêu diệt trong kỳ nguơn hạ.

Tuy hiện tình của Đạo đang hồi chia rẽ, nhưng không phải vì lẽ ấy mà cơ Đạo không hoằng hóa năm châu để đi đến mục đích là vạn thù quy nhất bôn.

Các con đừng vội bi quan mà sinh lòng trở biếng, hãy xem kìa mọi vật đổi thay, thế sự đang hồi trầm trọng, càng ngày càng diễn ra tấn tuồng tận diệt, thì các con phải tự lo bôn phận cũng như trách nhiệm người tu và trách nhiệm một nhân sanh nơi cõi thế.

Đây Mẹ dạy các phận sự:

D.M.! Mẹ định ban cho con một ân huệ trong lúc tuổi già, nhưng con có thực tâm mà đảm nhiệm chăng? Con hãy nguyện trước đây để Mẹ chứng tri và dạy cho con rõ.

.....

Ngọc Kiều, con đọc lại lời của D.M..

Mẹ đã nhận lời khẩn nguyện của con từ lâu, nhưng chưa đúng lúc, nên chưa dạy. Hiện giờ, Mẹ tạm nơi Chơn Lý Đàn để làm Cơ Quan Nữ Phái trong Tam Giáo. Con là một tiêu biểu đầu tiên, tất nhiên con cần rèn luyện thêm đức tánh và mở rộng cửa từ bi đúng theo chánh đạo, để sau này lịch sử không ghi lầm là ngoại giáo nghe con.

Sắp đến đây, khi Cơ Quan mở rộng đường lối hoàn toàn, thì nơi này sẽ là thí điểm của Ban Phối hợp Liên giao. Mọi việc, nếu con thành tâm tuân lệnh, Mẹ sẽ chuyển vô vi để có người giúp sức. Về hiện cảnh thì chẳng nên cố chấp, vì trên mảnh đất phiền não, con đã trồng lên cội bồ đề, tất nhiên phải vun phân tưới nước cho đến ngày kết hoa trở quả, mới xứng đáng công trình tu niệm từ mấy trăm năm, chỉ còn một cơ hội thôi. Chẳng phải riêng con, mà tất cả chúng sinh cũng đều có bốn phận như con. Con đến trước phải làm trước, đưa đến sau phải làm sau, không một đứa nào không nhiệm vụ. Chỉ có những hạt tấm lọt khỏi bàn sàng Tạo Hóa thì phải theo luật công bình tận diệt đó thôi. Con nhớ lời.

[H.L. bạch: Bạch Đức Mẹ, Mẹ cho phép D.M. bạch].

Này:

THI

*Lời nguyện đầu con đã nguyện rồi,
Nhưng lòng Mẹ nhớ đến, than ôi!
Giữa đời lăm nẻo, nhiều truông vực,
Chưa khỏi, tuổi già đã đến nơi.*

Trong các cơ quan của con, cần chỉnh đốn lại để xúc tiến cho kịp thời. Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần trước, nay đến lúc thi hành. Con cố gắng.

Đây Mẹ dạy các con hữu sự:

D.N.! Mẹ khen con chí thành lo đạo, chẳng nệ công, và muốn tìm phương siêu thoát. Con hãy bình tâm để chờ đến lúc ơn lành chan rưới, con được mãn nguyện. Hiện giờ, con phải là một nhiệm vụ cùng chung với D.M. làm Cơ Quan cho nữ phái, nghe chẳng?

[D.M. bạch: Bạch Đức Mẹ, D.M. con thành tâm tận tụy vâng hành theo lời giáo huấn của Đức Mẹ đã dạy con từ mấy thế kỷ qua. Con đã phát đại nguyện ký bút Thiên đình hoàn toàn hy sinh và hy sinh linh hồn lẫn thể xác con để làm tôi cho Đức Mẹ tức là cho nơn loại, dù rằng linh hồn thể xác có ra tro bụi, con vẫn cũng vui lòng để làm tròn sứ mạng của Thiên Liêng giao phó. Đó là lời nguyện của con, không riêng đến thế gian này mà D.M. con mới lập nguyện. Đức Mẹ đã hiểu nhiều về con, song lời vấn hỏi đây để cho con thêm phần an ủi, nhắc nhở, chứng minh giữa Đức Mẹ, Tam Giáo và huynh đệ của con được phần ban ơn ủng hộ con. Con nhất tâm bá bái, hân hạnh vâng hành sắc chỉ của Đức Mẹ.]

D.M.! Mẹ đã chứng tri lời con từ lâu và các con đây cũng đã chứng minh lời đại nguyện của con. Rồi đây, con sẽ được lệnh dạy sắp xếp mọi việc cho con tiến hành, bằng cách đơn giản hóa, hầu mở cơ phổ độ bao nhiêu con của Mẹ còn đang trầm luân khổ sở khắp các nẻo tối tăm vắng lạnh, chớ nào phải Mẹ đến để dạy bao nhiêu con đây mà thôi sao? Con an tọa.

V.T.N.! Con là đứa con ngoan, chỉ vì đời phải hồi loạn lạc, nên con không được thoát bến sang sông, nhưng lòng con rất tốt đẹp. Mẹ sẽ cho Thần Linh dẫn dắt con đến khi đúng lúc trở về đường Thiên đạo. Hôm nay, Mẹ dạy con một điều này:

THI

Trao lời Hồ Huệ Mẹ ban đây,

*Mồng Tám Trung Thu nhớ một ngày,
Khẩn nguyện đem mình ra lập đức,
Mới toàn vận số lúc nài tai.*

Con có bốn phận. Mẹ thương tất cả chúng sinh, nếu đứa nào thành tâm đến dưới chân Mẹ, làm sao đành lòng ngơ mắt. Con an tọa.

L.T.V.! Con vào trước đây Mẹ dạy.

Huỳnh Chơn, con đứng lên lấy một trái trên đĩa quả tử, một cái hoa trên bình hoa đem đến đây cho Mẹ dạy.

[Huỳnh Chơn lấy một trái măng cầu và một bông sen hường trình lên, Đức Mẹ họa phù]

THI

*T.V. con đến nhận hồng ân,
Đúng Ngọ nguyện cầu Đức Chí Tôn,
Ăn lấy để qua cơn khổ nạn,
Đây là phép báu giữ gìn thân.*

Vì Mẹ thấy con đang trong vòng tội lỗi, nên ban cho con hai vật này để về sau con trở lại lo tu niệm và nhớ bốn căn xưa nghe.

Huỳnh Chơn, con trao cho V.. Con an tọa.

D.L.! Con là một trách nhiệm trong nữ phái. Con cần hiệp sức chung lo để một ngày kia được thanh nhàn tự tại nghe.

L.T.P.! Con nên quay gót lo bề tu niệm, đừng quên lời Mẹ dặn khi xưa.

THI

*Đến cõi trần gian quyết lập công,
Dầu cho cam khổ chẳng nao lòng,
Sao con quên lãng lời giao phó,
Mà lại vui thân giữa bụi hồng.*

Mẹ đã chứng lòng con thành kính, tiếc vì con chưa thức giấc say đời. Vậy từ nay cho đến xuân sang, con hãy cố bòn công lập đức.

Thì giờ rất ít, Mẹ vì thương xót những đứa hữu sự nên dạy chúng nó, còn toàn các con đều vô sự thì nghe chung lời giáo huấn của Mẹ đây.

Các phận sự Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý: Mẹ rất vui mà thấy lòng nhiệt thành của các con, mà Mẹ cũng buồn cười cho đám con khờ lẫn thẩn. Rồi đây, thấm thoát thời gian không chờ đợi, đệ nhị tam cá nguyệt phúc trình như thế nào với Đức Giáo Tông? Lòng Mẹ âu lo cho các con cũng như lo cho cả chúng sinh trên mặt đất. Các con tự thấy mình là hột cát trong bãi sa mạc, nhưng các con phải tự tin nơi huyền pháp Thiêng Liêng. Những hột cát ấy sẽ xây được lâu đài hòa bình trên thế giới, sẽ ổn định cho nòi loài, nhưng phải xây vào nếp đạo, khuôn viên đạo, đúng với luật Thượng Đế phát ban. Nếu các con không thận trọng, để sai một ly, sẽ lở thành biển cả, rồi kiếp dã tràng vẫn hoàn lại kiếp dã tràng. Các con nghe chẳng?

H.L.! Phúc trình đệ nhị tam cá nguyệt, con đem lệnh Mẹ triệu Phó Ban C.T. đến để thay cho con trong giờ ấy, và con sẽ còn phận sự khác.

Tham Lý Minh Đạo! Mẹ đã được phúc trình của Cửu Vị Tiên Nương chuyên đệ, Mẹ rõ đường lối con tiến hành. Mẹ khuyên con nên thận trọng kỹ càng, nhứt nhứt phải xem Tân Pháp mà thi hành, để sau này khỏi phải điều trở ngại nghe.

T.B.! Con cố gắng lên! An Hòa Thánh Nữ luôn luôn khẩn cầu với Mẹ để giúp con tròn đại nguyện, nhưng con còn khờ lắm. Hãy học thêm điều nhẫn nại để công việc trọn lành. Thiêng Liêng đã sắp xếp các phận sự, khi mà các con thành tâm hành đúng ý đường lối chánh đạo, tất nhiên Thần Linh âm phù mặc trợ.

Nơi Văn Phòng, con phải sắp xếp trang bị cho đầy đủ nghi tiết nhóm họp. Con nên nhớ rằng nơi cõi trần gian trọng trước, chỉ có tâm của các con là nơi của các Đấng Thiêng Liêng ngự mà thôi. Vì thế nên sự thờ phượng, Thiêng Liêng đã khoan dung cho con nhiều rồi. Hiện giờ còn những việc thi hành đúng theo quy củ là thiếu sót mà Thiêng Liêng cần nhắc nhở cho con hăng bữa, nên con vẫn nóng nảy nhưng không tìm ra là bởi con còn tánh tự ái ẩn núp bên trong, xui con nhiều việc trở ngại. Thật ra cũng không thẳng nỗi tâm thành vì Đạo của con, chỉ là những trở ngại trên việc tiến hành thôi. Con an lòng, sẽ đi đến kết quả và Thiêng Liêng sẽ lượng sức để ban hồng ân cho con.

N.K.! Con là một trách nhiệm nặng nề từ đời đến đạo. Con muốn được với phần nào thì con cần phải sáng suốt để lèo lái con thuyền gia đình cũng như nhân thế, tất nhiên mọi việc sẽ thành công. Cơ Quan, không cứ một phận sự nào, chỉ hành đúng theo nguyên tắc luật lệ là mau mở rộng đó thôi. Mẹ dạy ít, con tìm hiểu.

Các con nên nhớ rằng việc các con đang làm là một Cơ Quan. Các con phải hiểu ý nghĩa hai chữ Cơ Quan thì việc làm mới đúng. Cơ Quan này của toàn đạo, mà những tay thợ đầu tiên là các con. Các con phải cố công điều động để sau khi còn những người kế tiếp các con để làm bốn phận cũng như các con ngày nay. Các con ghi nhớ.

T.! Đầu thu này, con tuân lệnh Mẹ đến đây, không phải Mẹ dạy con ngoài sức của con, mà con phải thực hành tâm đạo, mới biết hiểu tử trung thần.

Nơi Bàu Sen, quanh vùng sắp phải cảnh tang thương, con cần về họp hết đồng đạo để nghị bàn hầu lập thêm công quả, chinh đốn mọi mặt theo chương trình thí điểm Ngọc Minh, để làm một bức trường thành ngăn cơn nước đổ nghe.

C.T., T.! Hai con trở về sắp xếp hậu đường. Phướn, sau này sẽ có nơi đem đến.

Về cách thờ phượng hay liên đới là việc các con ở thế gian làm được. Con không phải cầu thỉnh Thiêng Liêng. Các con phải đem hết sức mình hay nhờ bạn, nhờ đồng đạo giúp đỡ. Khi vấn đề nan giải, sẽ đến Thiêng Liêng.

Thời buổi này, các con còn được ân huệ Thượng Đế riêng dành, đến một ngày kia mòn gót sắt chưa tìm ra lời Thánh giáo. Các con phải học để tự lập cho mình, cũng như cơ Đạo hiện giờ, Thiêng Liêng phải vận dụng nhân tài, trí thức lèo lái thuyền từ, điều động bộ máy giáo lý cho toàn đạo được sống lên tinh thần tự lập trên đường lối chánh đạo. Đó là quy nguyên. Con an tọa. Còn việc cần thiết, các con sẽ được lệnh dạy sau.

THI

*Mẹ khuyên các trẻ ráng bình tâm,
Giữa lúc thu sang cảnh trọng trầm,
Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,
Đừng theo ý tục bước sai lầm.*

*Ban ơn chung các con hiền,
Trở về tu niệm cho siêng phận mình.
Dặn lòng nhớ đến chúng sinh,
Nhớ nơi nguồn cội chơn linh thượng từng.
Từ lâu lạc lối hồng trần,
Biết bao khổ cực chưa phân nẻo về.
Hư vô ân điển tư bề,
Bố ban nhân loại không hề riêng tư.
Rồng Tiên vì tánh thiện từ,
Thời kỳ mạt pháp lãnh dư đồ Trời.
Nhớ rằng chẳng phải một nơi,
Lòng Trời hay Mẹ không rời chúng sanh.
Con ôi! Vừa học vừa hành,
Tài chưa mấy chút, dễ khinh lỗi lầm.
Thương con Mẹ giáng canh thâm,
Thì giờ có ít, cần chăm lo lường.
Giã từ con cõi trần dương,
Thiên cung Mẹ ngự lo lường độ con.*

Các con an lòng suy kỹ lời Mẹ dạy để thi hành cho trọn bổn phận. Mẹ không vì thương con mà vạch rõ Thiên cơ, cũng như Giáo Tông không vì thương con mà quên luật Đạo. Con nhớ nghe.

Từ đây, các con sẽ được dạy nơi Chơn Lý Đàn cũng như Huỳnh Quang Sắc về nữ phái, nhưng hai nhiệm vụ khác nhau. Mẹ sẽ cho các Tiên Nương, Thánh Nữ tiếp tục để dạy chỉ các con hành sự sau này. Mẹ ban ơn lành các con. Mẹ hồi cung. Thăng.